

# MB chính thức tiếp nhận OceanBank trở thành một thành viên mới

08:00 18/10/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 17/10/2024, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) chính thức nhận Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) trở thành một thành viên mới.**

Đây là dấu mốc quan trọng của MB trước thềm kỷ niệm 30 năm thành lập, mang lại cơ hội mở rộng hoạt động, triển khai các mô hình kinh doanh mới cho MB và OceanBank, đồng thời đảm bảo an toàn hệ thống, đảm bảo quyền lợi khách hàng của OceanBank và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.



*Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng trao quyết định về việc chuyển giao bắt buộc OceanBank cho MB cho ông Luu Trung Thái, Chủ tịch HĐQT MB.*

**MB tiếp nhận thành viên mới**

Thời gian qua, với chủ trương đúng đắn của Đảng, sự quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan bộ, ngành, Ngân hàng Nhà nước, MB và OceanBank đã phối hợp chặt chẽ để thực hiện các bước chuyển giao một cách thận trọng, đảm bảo chặt chẽ về điều kiện, trình tự và thủ tục, tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật.



*Ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch HĐQT MB phát biểu tại buổi lễ.*

Sau khi chuyển giao, các quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền và khách hàng tại OceanBank được đảm bảo theo đúng thỏa thuận và quy định của pháp luật; các hoạt động dịch vụ của OceanBank được đảm bảo thông suốt, liên tục.

Quá trình tiếp nhận OceanBank về MB đã diễn ra thành công. MB sẽ ưu tiên nguồn lực từ phát triển kinh doanh, nguồn vốn, công nghệ, nhân sự... để hỗ trợ thành viên mới vào tập đoàn. OceanBank tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và phát triển bền vững, hiệu quả, tăng năng lực tài chính và công nghệ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của nền kinh tế.

Hội đồng quản trị MB quyết định cử ông Lê Xuân Vũ, thành viên ban điều hành MB là người đại diện MB, đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc thường trực của OceanBank.



Ông Vũ có gần 30 năm kinh nghiệm và nhiều năm đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao tại các tổ chức tín dụng uy tín, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi, hiện đại hoá ngân hàng. Với nhiệm vụ phụ trách điều hành tại OceanBank, ông Vũ được tin tưởng sẽ góp phần gia tăng năng lực quản trị, điều hành của OceanBank trong thời gian tới.

### **Hiệp lực tập đoàn, động lực tăng trưởng của MB**

Việc tiếp nhận OceanBank trước thềm kỷ niệm 30 năm thành lập đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của MB khi MB Group phát triển thành một tập đoàn với hệ sinh thái bao gồm 3 ngân hàng (MB, MBCambodia, OceanBank) và 6 công ty thành viên (MBS, MBCapital, MIC, MB Ageas, MBAMC, Mcredit), đồng thời góp phần mở rộng không gian tăng trưởng cho MB.

## CHÀO MỪNG OCEAN BANK THÀNH VIÊN MỚI CỦA MB GROUP

10/2024



*MB Group phát triển thành một tập đoàn với hệ sinh thái bao gồm 3 ngân hàng và 6 công ty thành viên.*

“Hiện hệ sinh thái của MB là tập đoàn tài chính có đầy đủ các dịch vụ tài chính từ chứng khoán, quản lý quỹ, ngân hàng, bảo hiểm và tài chính tiêu dùng, tạo ra động lực nội sinh đầy đủ và lớn nhất ngành tài chính ngân hàng”, lãnh đạo MB cho biết. OceanBank sẽ được tái cơ cấu với chiến lược phát triển dài hạn và được đầu tư bài bản, hướng đến một ngân hàng hiện đại, an toàn và bền vững.

**Lan Chi**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/mb-chinh-thuc-tiep-nhan-oceanbank-tro-thanh-mot-thanh-vien-moi>